

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๒๐/ว ๒๖๓๓๑



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มีสยิด (ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๐/ว ๒๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจุฬาราชมนตรี ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แถลงการณ์และประกาศจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔) (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ รวมทั้งคำชี้แจงและแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทราบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานเพิ่มเติมจากสำนักจุฬาราชมนตรีว่า ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มีสยิด (ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ในการนี้ จึงให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งส่วนราชการประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานอื่นของรัฐในพื้นที่ทราบ และแจ้งอำเภอให้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประกาศจุฬาราชมนตรีฉบับดังกล่าวข้างต้นให้ประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางการสื่อสารทุกช่องทาง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำทางศาสนาอิสลาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และสื่อสารมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

๒. ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ถ้ามี) ในการกำกับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนไขตามที่ทางราชการกำหนด โดยขอให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature Check การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน T : Testing COVID-19 การตรวจหาเชื้อโควิด-19 A : Application Thachana And Morchana เช็กอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” ทุกครั้งเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดกิจกรรม และจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการประกอบศาสนกิจตามประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ <https://multi.dopa.go.th/haj>
หัวข้อ “หนังสือราชการ” หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



กรมการปกครอง

กองส่งเสริมองค์การศาสนาอิสลามและกิจการฮัจญ์

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๑๔๖๐



ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด

(ฉบับที่ ๔/๒๕๖๔)

ด้วยขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทั้งป้องกันและรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของสังคมโดยรวม จึงกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรสดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. สำหรับในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า ๕๐ คน (ไม่รวมผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเรือนจำ) ขอให้งดการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี้ยะติกาฟ และงดการจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดและในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

๒. สำหรับในเขตพื้นที่จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อน้อยกว่า ๕๐ คน ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้อย่างใกล้ชิด และใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด และจังหวัดใดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดใช้ดุลยพินิจร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ในการประกาศงดการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะฮ์) การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี้ยะติกาฟ และงดการจัดเลี้ยงละศีลอดที่มัสยิดและในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ เป็นกรณีไป

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นให้ถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอาคิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี